

# Sinh viên - việc làm và khởi nghiệp: Những yếu tố cốt lõi liên quan đến quản trị đại học

Sáng 28/7/2017, tại Hải Phòng, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị với chủ đề liên quan đến việc nắm tình hình sinh viên sau tốt nghiệp và việc làm của sinh viên.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh viên ĐHQGHN Đinh Văn Hùng.



*Giám đốc Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị*

Tham gia Hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị đào tạo, một số trung tâm phục vụ và Trung tâm Dự báo phát triển nguồn nhân lực (HDC) thuộc ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về một số kết quả triển khai công tác khảo sát, xây dựng báo cáo việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại ĐHQGHN; một số kinh nghiệm triển khai công tác này tại các Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,...

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, lợi ích,

tâm ảnh hưởng của việc điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên đối với quá trình quản trị đại học và quản lý đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên và Trung tâm HDC trong việc phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề mang nhiều ý nghĩa này. Ông đánh giá cao sự tham gia đông đủ, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chuyên trách mảng công tác học sinh sinh viên.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho rằng, công việc điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên là một phần của công tác học sinh sinh viên nói chung. Đây là những thành tố liên quan trực tiếp đến quản trị đại học của mỗi cơ sở giáo dục đại học. Việc hỗ trợ, chăm sóc, quan tâm đến con người (cả người dạy và người học) thể hiện đẳng cấp, trình độ, chất lượng, chiều sâu và tính nhân văn của đại học.

Ông yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong ĐHQGHN cần quan tâm đến triết lý của giáo dục hiện nay là lấy sự phát triển con người làm gốc, trong đó đào tạo con người học tập để biết, để phát triển bản thân và chung sống. Điều này như kim chỉ nam cho việc đổi mới toàn diện cho công tác học sinh sinh viên trong đó có việc nắm bắt thông tin việc làm của sinh viên. Các đơn vị cần bám sát Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN để điều chỉnh các hoạt động quản lý, điều hành và hỗ trợ người học.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng chia sẻ, hiện nay việc chăm chú đến sinh viên của các trường đại học công lập khác hẳn với trường quốc tế, tư thục và dân lập. Điều này mang đến những thách thức đối với ĐHQGHN trong việc đổi mới công tác học sinh sinh viên.



Trong bối cảnh đại học 4.0 đặt ra một yêu cầu cấp bách về việc hiện đại hóa công tác quản trị đại học, bao gồm: Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm liên thông và hoàn thiện một cơ sở dữ liệu thông tin có kết nối liên thông.

Tại hội nghị, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng chỉ ra những khó khăn và phức tạp của công việc của việc nắm bắt việc làm của sinh viên như: ý thức và trách nhiệm xã hội của các cựu sinh viên, sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đối với mảng công tác,...

Ông nhấn mạnh, việc nắm tình hình sinh viên sau tốt nghiệp và việc làm của sinh viên cần phải làm cho tốt, làm thực chất; đổi mới công tác nắm bắt thông tin người học và việc làm gắn với tổng thể đổi mới công tác học sinh sinh viên. Đây là công việc thường xuyên và cần phải thực hiện chuyên nghiệp; nắm được việc làm của sinh viên là yếu tố phục vụ việc xây dựng các chính sách vĩ mô cũng như hoạt động đào tạo của từng đơn vị.

Giám đốc cho rằng cần thống nhất một số quan niệm về vấn đề việc làm của sinh viên, việc làm đúng ngành đào tạo và quan niệm về thất nghiệp cũng như người không có nhu cầu tìm việc làm.

Tới đây, công tác quản lý nhân sự, sinh viên của ĐHQGHN sẽ có chuyển biến lớn,



theo định hướng gắn với một cửa, một hồ sơ về người học.

Trên tinh thần đó, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị đào tạo trong thời gian tới cần lập kế hoạch với lộ trình chi tiết thực hiện cho mảng công tác nắm bắt việc làm của sinh viên. Cùng với đó, cần chuẩn bị nguồn nhân lực để thực hiện công tác này một cách bài bản, chuyên nghiệp. Ban Chính trị và Công tác học sinh Sinh viên cần lên kế hoạch tập huấn theo các chuyên đề, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý sinh viên ở một số cơ sở đào tạo đại học trong và ngoài nước,...

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đổi mới cách làm để nắm bắt thông tin việc làm của người học bằng nhiều cách thức khác nhau, bằng nhiều con đường,... Đổi mới và phát triển một số tổ chức trong ĐHQGHN để thực hiện công tác này; Tận dụng các thông tin điều tra tình hình việc làm gắn với đào tạo từ tầm chính sách vĩ mô cho đến điều chỉnh chuẩn đầu ra; Chỉ tiêu cho các ngành gắn với nhu cầu và đóng góp xã hội của các ngành học; Điều chỉnh điều tra việc làm và điều chỉnh chuẩn đầu ra gắn với quá trình đào tạo, tích hợp công tác đào tạo với công tác sinh viên. Đồng thời việc hiện đại hóa công nghệ thông tin đòi hỏi các đơn vị nêu những yêu cầu cụ thể cho việc thiết kế phần mềm quản lý các lĩnh vực phục vụ công tác quản lý, điều hành trong toàn ĐHQGHN.



Giám đốc cho rằng giải pháp có việc làm của sinh viên là việc cụ thể, cần có đổi mới đối với hoạt động thực tập, thực tế của sinh viên, gắn với việc tìm hiểu thực tiễn. Cần tiếp tục nhân rộng các ưu điểm của việc đào tạo kỹ năng mềm online gắn với việc đào tạo tương tác trực tiếp.

Bên cạnh đó, với yêu cầu ngoại ngữ ngày càng cao của các vị trí việc làm, Trường ĐH Ngoại ngữ cần quan tâm và tiếp tục là đầu mối đảm bảo chất lượng đào tạo ngoại ngữ của sinh viên trong toàn ĐHQGHN.

Các đơn vị có liên quan cần tiếp tục xây dựng các chuyên đề về việc làm của sinh viên gắn với sinh viên khởi nghiệp.

Giám đốc yêu cầu có chế tài gắn với “thưởng - phạt” trong việc xây dựng báo cáo năm bắt việc làm của sinh viên hàng năm. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQGHN là đầu mối thẩm tra các báo cáo về công tác này.